



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. คอแล้มน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สินค้าเกษตรบุก9ประเทศอาเซียน
2. คอแล้มน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ไล่ประดู่ทางดำสนทราย
3. คอแล้มน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เพิ่มระบบแดชบอร์ดไก่เนื้อ
4. คอแล้มน์: ข่าวรอบอาณาจักร: จัดงาน"ทุเรียนป่าละอู" ของดีปีละหน
5. สกู๊๊ปพิเศษ: เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดันเชื่อมโยงความรู้และบริการ ผ่านศูนย์...
6. จับตากลัยแล้งส่งผลเงินเพื่อ สรท.จัดตั้งรัฐบาลต้นส่งออก
7. ภาพข่าว: ลงพื้นที่
8. ชาวไร่อ้อยผวาแล้งจุดผลผลิตปี'66/67ดิ่ง รอลุ้นนโยบายรัฐบาลใหม่ชี้ชะตา...
9. คงเป้าส่งออกทั้งปีโต 0-1%
10. คอแล้มน์: เกษตรวันนี้
11. เงินเฟ้อพ.ค.66เพิ่มขึ้น0.53% ชะลอตัว5เดือนติด-ต่ำสุด21เดือน
12. คอแล้มน์: จับกระแสมูมิภาค: เทศกาลกินกุ้ง

สื่อ

- มติชน (กรอบ่าย)
ไทยรัฐ
มติชน (กรอบ่าย)
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
มติชน



●สินค้าเกษตรบุก9ประเทศอาเซียน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ไทยส่งสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติ ในอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2566 มูลค่า 101,062 ล้านบาท สินค้าสำคัญ อาทิ น้ำตาล เครื่องดื่มชูกำลัง ข้าว เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์



ไก่ประดู่หางดำสินทราย

ศูนย์ประเมินผล **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ประดู่หางดำ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.สินทราย จ.เชียงใหม่ ที่มีการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ผลการติดตามหลังจากที่ทางกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการปี 2565 โดยกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นถิ่น” ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์ ให้สามารถมีศักยภาพเพียงพอต่อการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำเชียงใหม่

ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอ คาดว่า จะสามารถยื่นได้ในปี 2567

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เกษตรกรที่มีเทคนิคเฉพาะ โดยจะให้อาหารและเสริมด้วยหญ้าเนเปีย เพื่อลดความเสี่ยง



ของอัตราการฟักไข่ที่ต่ำลง แม่พันธุ์ไม่ควรมีไก่เกิน 2 ตัวต่อตารางเมตร ในส่วนของไก่แม่พันธุ์หลังจากที่มีการออกไปฟองแรก เมื่อครบ 6

เดือน จะมีการทำพันธุ์ทดแทน และพอครบ 1 ปีจะทำการปลดระวาง

หลังจากไก่แม่พันธุ์ออกไปจะนำไปผสมโดยมีอัตราการผสมติดที่ 90% หลังจากนั้นจะนำไข่ที่ผสมติดไปเก็บไว้ในตู้ฟักเป็นเวลา 18 วัน และจะย้ายมาจัดเก็บไว้ในตู้เกิดอีก 3 วัน จนลูกไก่ที่ฟักออกมาจากไข่ซึ่งมีอัตราการฟักอยู่ที่ 77% โดยหลังจากฟักออกมาจากไข่ จะนำลูกไก่ไปขุนในเล้าอีก 60-65 วัน ให้มีน้ำหนักประมาณ 1 กก.

ด้านเทคนิคในการขุนไก่ของกลุ่มเกษตรกร จะเน้นให้อาหารปริมาณน้อยแต่ให้บ่อยตลอดทั้งวัน ด้วยการแขวนถาดอาหารให้อยู่สูงระดับหลังไก่ เพื่อไม่ให้ไก่คุ้ยดินตกลงไปในถาดอาหาร และมีความหนาแน่นในการเลี้ยงอยู่ที่ 8-10 ตัวต่อตารางเมตร เพื่อลดความเครียดของไก่

ส่วนด้านการตลาด เกษตรกรนิยมนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไก่สดแช่แข็ง ไก่หนึ่งสมุนไพรม ไก่ย่างและไส้จุกไก่ เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มเดือนละกว่า 700,000 บาท หรือปีละ 8,400,000 บาท คาดว่าปี 2566 หลังจากกลุ่มเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดจากโครงการจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 9,120,000 บาท.

ส-เล-ด



●เพิ่มระบบแดชบอร์ดไก่เนื้อ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และกรมปศุสัตว์ เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าไก่เนื้อเพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศ วางแผนการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า 3 หมื่นรายผลิตไก่เนื้อ 3 ล้านตันต่อปี

ข่าวรอบอาณาจักร

●จัดงาน“ทุเรียนป่าละอู” ของดีปีละหน

ประจวบคีรีขันธ์-นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าทุเรียนป่าละอูเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาดแล้ว อำเภอหัวหิน ร่วมกับ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-25 มิ.ย.นี้ ที่บริเวณสนามช้าง อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทุเรียนให้กับผู้บริโภคโดยตรง จำหน่ายราคาเดียวกันทุกร้าน กก.ละ 250 บาท มีรมว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 19 มิ.ย.นี้



**เกษตรจังหวัด
สิงห์บุรี >12
ดันเชื่อมโยง
ความรู้และบริการ
ผ่านศูนย์เครือข่าย
ศพก.พัฒนา
แปลงใหญ่ข้าว
ต.ท่าจาม จ.สิงห์บุรี**

เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดันเชื่อมโยงความรู้และบริการผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. พัฒนาแปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าจาม จ.สิงห์บุรี



สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพดี ด้ราคาเป็นธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

นายปัทพงศ์ สารบรรณ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ โดยเน้นให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาพัฒนาแปลงใหญ่ตามวัตถุประสงค์ อันได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การจัดการด้านการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม



ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม รักษาการแทนเกษตรอำเภออินทร์บุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรีได้ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าจาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้กลไกการเชื่อมโยงกับศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภออินทร์บุรี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าจาม เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ นำความรู้มาพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ อันได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน จากการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร มีการผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย การทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเพาะปลูกข้าวอีกด้วย จึงทำให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงได้ประมาณ 100 - 150 บาทไร่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน นอกจากนี้เกษตรกรยังได้มีการเรียนรู้ในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน และ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากศูนย์

จัดการดินปุ๋ยชุมชนซึ่งมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ให้บริการกับเกษตรกรในชุมชนอีกด้วย ซึ่งช่วยทั้งด้านการลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่อีกทางหนึ่ง



นายสมเดช วรรณะ ประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าข้าม กล่าวว่า การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ มีสมาชิก 83 ราย พื้นที่

ปลูกข้าวรวมประมาณ 2,112 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่โรงสีข้าวในพื้นที่ กลุ่มฯ มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว ซึ่งในพื้นที่ตำบลท่าข้ามนี้ เป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ของชุมชนโดยมีทั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลท่าข้ามและศูนย์เครือข่ายศพก. อำเภออินทร์บุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่ ก็เป็นสมาชิกของของศูนย์ต่างๆ นี้เช่นกัน จึงเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ผ่านมาของสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวอย่างและขยายผลสู่แปลงใหญ่อื่นๆ และต้องดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

จับตาท้ายแล้งส่งผลเงินเพื่อ สรท.จีตั้งรัฐบาลต้นส่งออก

นายวิชานัน นินวาทจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเพื่อทั่วไป เดือน พ.ค. 66 เท่ากับ 107.19 เทียบกับเดือน เม.ย. 66 ลดลง 0.71% แต่เทียบกับเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 0.53% ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 21 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 ที่ขยายตัว 1.68% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า อาหาร



วิชานัน นินวาทจินดา

สด และฐานราคาเดือน พ.ค. 65 ที่ใช้เปรียบเทียบเงินเพื่อเดือน พ.ค.66 อยู่ในระดับสูง ส่วนเงินเพื่อเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ เพิ่มขึ้น 2.96% ขณะที่เงินเพื่อพื้นฐานเดือน พ.ค. 66 ที่หักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.06% เทียบกับเดือน เม.ย. 66 และเพิ่มขึ้น 1.55% เทียบเดือน พ.ค. 65 รวม 5 เดือนเพิ่มขึ้น 1.98% ส่วนแนวโน้มต่อไปคาดว่าทรงตัว ไม่หือหวา

ทั้งนี้ต้องจับตาท้ายแล้ง ที่ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง และราคาปรับขึ้น ความต้องการบริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาก๊าซหุงต้ม หรือในอนาคค จะมีการ

ปรับขึ้นค่าแรงที่อาจทำให้เงินเพื่อสูงขึ้นได้ แต่เรื่องค่าแรงยังไม่ชัดเจน หากปรับขึ้นจริงน่าจะทยอยปรับ

ด้าน นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท. คงเป้าหมายการส่งออกปี 66 เหมือนเดิมคือไม่ขยายตัวหรืออาจเพิ่มขึ้น 1% แต่เชื่อว่าถ้าสามารถผลักดันการส่งออกช่วงปลายปี 66 ให้เป็นบวกได้ มีโอกาสที่ส่งออกจะเติบโต 1-2% โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็น

อุปสรรคสำคัญ ทั้งความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อแผนผลักดันการส่งออกในครึ่งปีหลัง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึง เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ภาคการเงิน การผลิต ส่งออก วัตถุดิบ และพลังงาน

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกทรงตัวในระดับสูง ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และภาวะต้นทุนการกู้เงินของผู้ประกอบการ, ต้นทุนการผลิตยังคงสูง เช่น ค่าไฟฟ้า ส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้าไทย, ปริมาณสินค้าคงคลังในประเทศผู้ค้ายังคงมีปริมาณสูง ส่งผลให้ชะลอคำสั่งซื้อออกไปและปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในประเทศ.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เกษตร-ต่อข่าวหน้า 1

วันที่: พุธ 7 มิถุนายน 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26900

Col.Inch: 14.20 Ad Value: 25,560

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 76,680

คลิป: สีสี่



☑ ลงพื้นที่...น.ส.เสาวคนธ์ นุสติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช น.ส.พนิตา ชัยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกพืช ติดตามการจัดการศัตรูพืช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช ในแปลงทุเรียน ของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชาวไร่อ้อยผวาแล้งจุดผลผลิตปี'66/67ดิ่ง รอลุ้นนโยบายรัฐบาลใหม่ชี้ชะตาต้นทุนเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360° - หมุดล้นอ้อย 100 ล้านตัน ชาวไร่อ้อยเกาะติดปริมาณฝนใกล้ขีดหลังไทยเจอกภัยแล้ง! มีแนวโน้มจุดผลผลิตปี 66/67 ดิ่งลงเหลือ 70-80 ล้านตันและหากฝนทิ้งช่วงอีกจะยิ่งกระทบเพิ่ม พร้อมเกาะติดนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ใกล้ขีดทั้งค่าแรง การขนส่ง บัจฉัยการผลิต ที่อาจกระทบต่อต้นทุนรวม ด้านราคาอ้อยขึ้นต้นปี 66/67สวนทางปริมาณอ้อยจ่อแตะ 1,300 บาทต่อตันหลังราคาโลกสูง

นายนาทวี อนุรัตน์ หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชาวไร่ฯ ยังคงติดตามภาวะภัยแล้งปีใกล้ขีดเนื่องจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2566/67 โดยยอมรับว่ามีความวิตกเพราะปริมาณฝนปีนี้เฉลี่ยนับตั้งแต่สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวมาจนถึง พ.ค.ปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 60% จึงทำให้คาดการณ์เบื้องต้นว่าผลผลิตอ้อยปี 66/67 จะอยู่ที่ราว 70-80 ล้านตัน แต่หากฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย.นี้ปริมาณก็จะลดต่ำลงไปกว่านี้

“ไทยเองเจอวิกฤตภัยแล้งฤดูผลิตปี 2563/64 มาแล้วและทำให้ปีดังกล่าวปริมาณอ้อยเหลือเพียง 66.67 ล้านตันเท่านั้น และนับเป็นปริมาณอ้อยลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ในฤดูกาลผลิตปี 66/67 แม้ว่าขณะนี้จะมีปริมาณฝนลงมาบ้างในระยะนี้แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด โดยพื้นที่ที่มีฝนสม่ำเสมอยังเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลักหากฝนไม่ทิ้งช่วงเราก็หวังว่าจะลดลงไม่มากนักจากฤดูผลิตปี 65/66 ที่ผลิตอ้อยได้ 93.88 ล้านตัน” นายนาทวีกล่าว

นอกจากนี้ ชาวไร่อ้อยเองยังคงต้องติดตามนโยบายจากรัฐบาลใหม่ใกล้ขีดที่สำคัญ 3 ด้านได้แก่ 1. ค่าแรงขั้นต่ำจะปรับเพิ่มระดับ 450 บาทต่อวันหรือไม่อย่างไร เพราะยอมรับว่าจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตอ้อยและการหีบอ้อยในฤดูผลิตปี 2566/67 ก่อนข้างมากเนื่องจากปัจจุบันแรงงานตัดอ้อยขาดแคลนต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลักอยู่แล้ว 2. ระบบการขนส่ง

อ้อยในเรื่องของน้ำหนักบรรทุกที่ผ่านมาที่รัฐบาลจะผ่อนผันให้ในช่วงเก็บเกี่ยวนโยบายใหม่จึงไม่มั่นใจว่าจะเป็นอย่างใด และ 3. บัจฉัยการผลิตต่างๆ ทั้งเรื่องการส่งเสริมการตัดอ้อยสดที่รัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 120 บาทต่อตัน และรวมไปถึงการรับมือกับภาวะภัยแล้งที่จะมีเข้ามาที่ต้องเตรียมรองรับไว้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าด้วย

“ปกติแล้วหลังโรงงานเปิดที่บ่ออ้อยกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอกณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่ออนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยจะสนับสนุนเงินส่งเสริมการตัดอ้อยสด 120 บาทต่อตัน ให้เราก็คงจะต้องรอรัฐบาลใหม่เพราะเข้าใจว่ารัฐบาลรักษาการคงจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้” นายนาทวีกล่าว

นายวิระศักดิ์ ชวัญเมือง ผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ขณะนี้ภัยแล้งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังวิตกเพราะจะกระทบต่อปริมาณการผลิตอ้อยให้ลดลงได้และทำให้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่อาจจะขยับไปสู่ระดับ 100 ล้านตันได้ อย่างไรก็ตามแต่ในแง่ของราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2566/67 มีแนวโน้มที่ดีโดยมีโอกาสจะสูงถึง 1,300 บาทต่อตัน เนื่องจากระดับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ย 24-25 เซ็นต์ต่อปอนด์ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้การส่งออกที่เพิ่มขึ้น

“ฤดูกาลผลิตปี 65/66 ทุกรัฐที่ 1,080 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซีซีเอส ปี 2566/67 เหลือน้ำจะอยู่ราว 1,300 บาทต่อตัน ซึ่งจะถือเป็นสถิติสูงสุด คงต้องลุ้นภัยแล้งที่จะกระทบไม่มากเพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสที่ดีขึ้นจากราคาที่สูง ส่วนราคาอ้อยขึ้นต้นห้ายของปี 2565/66 นั้นคงจะต้องรอดตัวเลขประกาศทางการหลัง 31 ก.ย.นี้ แต่เบื้องต้นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการน่าจะอยู่ราว 1,182.41 บาทต่อตัน ที่ 10 ซีซีเอส ซึ่งก็สูงกว่าขึ้นต้นที่ประกาศไว้ที่ 1,080 บาทต่อตัน” นายวิระศักดิ์กล่าว

สรท.หวังตั้งรัฐบาลใหม่กระตุ้น ศก.-วอน ธปท.ขึ้นดอกเบี้ยรอบคอบ

คงเป้าส่งออกทั้งปีโต 0-1%

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.)เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน 2566 การส่งออกมีมูลค่า 21,723.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพบว่าหดตัว 7.6% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 737,788 ล้านบาท หดตัว 5.6% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทโธปกรณ์ พบว่าการส่งออกในเดือนเมษายน หดตัว 6.8%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 7.3% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 797,373 ล้านบาท หดตัว 5.4% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนเมษายน 2566 ขาดดุลเท่ากับ 1,471.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากับ 59,584 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม-เมษายนของปี 2566 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าไทยส่งออกรวมมูลค่า 92,003.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 5.2% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 3,110,977 ล้านบาท หดตัว 2.2% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทโธปกรณ์ พบว่าการส่งออกในช่วงเดือน

มกราคม-เมษายน หดตัว 2.3%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 96,519.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 2.2% และมีมูลค่าการนำเข้าในรูปเงินบาทเท่ากับ 3,305,763 ล้านบาท ขยายตัว 0.8% ส่งผลให้การค้าของประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ขาดดุลเท่ากับ 4,516 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 194,786 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรท.คงคาดการณ์เป้าหมายการทำงานด้านการส่งออกรวมทั้งปี2566 เติบโตระหว่าง 0-1% (ณ เดือนมิ.ย.66) สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ 1.ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อแผนผลักดันการส่งออกในครึ่งปีหลัง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 2.เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ภาคการเงิน การผลิต ส่งออก วัตถุดิบ และพลังงาน 3.อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และภาคการต้นทุนการกู้เงินของผู้ประกอบการ 4.ต้นทุนการผลิตยังคงสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อความสามารถการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้าไทย 5.ปริมาณ

สินค้าคงคลังในประเทศคู่ค้ายังคงมีปริมาณสูง ส่งผลให้ชะลอคำสั่งซื้อออกไป 6.ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในประเทศ

โดยสรท.มีข้อเสนอแนะได้แก่ 1.เร่งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนแผนการส่งออกและเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 2.ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบผู้ประกอบการ SME มากจนเกินไป 3.ขอให้ภาครัฐช่วยบริหารจัดการค่าไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตที่ปรับสูงขึ้นและอาจเสียเปรียบคู่ค้าคู่แข่งที่สำคัญ 4.ขอให้มีกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สรท.ยังได้จัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศที่จะเสนอต่อรัฐบาลใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลักคือ 1.ลดต้นทุน 2.ยกระดับประสิทธิภาพ และ 3.สร้างโอกาสทางการค้า เพื่อรองรับการส่งออกต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567

เกษตรวันนี้.....● ถือเป็นเรื่อง ฟังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง
ที่น่ายินดีที่ราชอาณาจักรไทย อย่างทุเรียน ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้อย่าง นราธิวาส (ทุเรียน มังคุด เงาะ และ
ต่อเนื่อง โดยกรมวิชาการเกษตร ลองกอง) ปี 2566 เปรียบเทียบ
แจ้งว่า ทุเรียนสดที่ส่งไปจีน กับปี 2565 พบว่า ปี 2566 มี
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66-25 เนื้อที่ยืนต้น 1,139,056 ไร่
พ.ค. 66 มีการส่งออก เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อย
28,755 ซิปเมนต์ ปริมาณ ละ 2.30 เนื้อที่ให้ผล
477,741.80 ตัน มูลค่า 948,949 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อย
62,387.97 ล้านบาท ส่วน ละ 2 ผลผลิตรวม 895,118
ผลไม้สด รวมส่งออก ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.08
52,128 ซิปเมนต์ ปริมาณ โดยผลผลิตในฤดูจะเริ่มออกสู่
911,204.37 ตัน มูลค่า ตลาดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 66-ต.ค.
81,671.07 ล้านบาท.....● ขณะที่ภาพ 66 และมีปริมาณผลผลิตมากสุดในเดือน
รวมปริมาณผลผลิตไม้ผลภาคใต้ 14 ก.ค. 66.....●
จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี



**เกษตร
วันนี้**

นายกเหล่าปรี

เงินเพื่อพ.ค.66เพิ่มขึ้น0.53% ชะลอตัว5เดือนติด-ต่ำสุด21เดือน

ผู้จัดการรายวัน360° - เงินเพื่อ พ.ค.66 เพิ่มขึ้น 0.53% ชะลอตัว 5 เดือนติด ต่ำสุดรอบ 21 เดือน หลังราคาน้ำมัน ค่าไฟ สินค้าหมวดอาหารชะลอตัวลง และฐานปีก่อนสูง ส่วนยอดรวม 5 เดือน เพิ่มขึ้น 2.96% คาด มิ.ย. ยังทรงตัวในระดับนี้ จากนั้นบางเดือนอาจได้เห็นตัวเลขเงินเพื่อใกล้ 0 ส่วนเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.7-2.7% ค่ากลาง 2.2% ขอดูเดือน มิ.ย.ก่อน คาดปรับลดลงแน่

นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเพื่อทั่วไป) เดือน พ.ค.2566 เท่ากับ 107.19 เทียบกับ เม.ย.2566 ลดลง 0.71% เทียบกับเดือน พ.ค.2565 เพิ่มขึ้น 0.53% ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 21 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 ที่เงินเพื่ออยู่ที่ 1.68% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การลดลงของค่าไฟฟ้า สินค้าหมวดอาหารราคาชะลอตัว และฐานราคาในเดือนพ.ค.2565 ที่ใช้ในการคำนวณเงินเพื่ออยู่ในระดับสูง ส่วนเงินเพื่อเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) เพิ่มขึ้น 2.96%

สำหรับเงินเพื่อเดือน พ.ค.2566 ที่สูงขึ้น 0.53% มาจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3.99% ชะลอตัวจากเดือน เม.ย.2566 ที่สูงขึ้น 4.53% โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น ผักและผลไม้ (มะนาว

ต้นหอม มะเขือ แตงโม เงาะ) ไข่ไก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น) น้ำอัดลม กาแฟผงสำเร็จรูป) และอาหารบริโภคในบ้าน (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว) ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง เช่น เนื้อสุกร ปลาช่อน น้ำมันพืช มะขามเปียก มะพร้าว (ผลแห้ง/ชุด) กลัวย่น้ำว่าทุเรียน และชมพู

ส่วนสินค้าหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 1.83% ตามการลดลงของราคาสินค้าสำคัญ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล แก๊สโซฮอล์ และเบนซิน ค่ากระแสไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์มือถือ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า แป้ง ผัดหน้า หน้ากากอนามัย และค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ส่วนสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารสาธารณะ (เครื่องบิน แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง รถเมล์เล็ก/สองแถว เรือ) ค่าการศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (สารกำจัดแมลง น้ำยาล้างห้องน้ำ) และค่าบริการส่วนบุคคล (ค่าแต่งผมชาย/สตรี ค่าทำเล็บ)

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินเพื่อพื้นฐานเดือน พ.ค.2566 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกเพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2566 ถือว่าราคาค่อนข้างนิ่ง และเพิ่มขึ้น 1.55% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.2565 รวม 5 เดือน เพิ่มขึ้น 1.98%

นายวิชานันกล่าวว่า แนวโน้มเงินเพื่อเดือน มิ.ย.2566 คาดว่า จะเริ่มทรง ๆ ตัว ไม่เหมือนเดือน พ.ค.2566 ที่ลงแรง ซึ่งตัวเลขอาจจะต่ำกว่าเดือน พ.ค. หรือสูงกว่าเล็กน้อยหรือบางเดือนหลังจากนี้อาจจะเห็นตัวเลขใกล้ๆ เลข 0 เลยก็ได้ โดยปัจจัยที่จะทำให้เงินเพื่อลดลง เช่น น้ำมัน ที่ตอนนี้อยู่ไม่ชัดเจน แม้โอเปกจะปรับลดกำลังการผลิต แต่ก็มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่จะลดความต้องการใช้ ฐานเงินเพื่อปีก่อนที่อยู่ในระดับสูง มีผลทำให้เงินเพื่อไม่เพิ่มขึ้นมาก และมาตรการลดค่าครองชีพภาครัฐ หากมีมาตรการแรงๆ ก็จะช่วยลดเงินเพื่อลง เช่น ลดค่าไฟ แต่ก็ต้องระวังปัจจัยที่จะทำให้เงินเพื่อสูงขึ้น เช่น ภัยแล้งกระทบสินค้าเกษตรและอาหาร ความต้องการในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นจากการท่องเที่ยว และต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากก๊าซหุงต้ม และค่าแรงที่เป็นเรื่องในอนาคต ที่ต้องติดตาม

สำหรับคาดการณ์อัตราเงินเพื่อทั่วไปปี 2566 ขณะนี้กำหนดไว้ที่ 1.7-2.7% ค่ากลาง 2.2% แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน เงินเพื่อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยไตรมาส 1 เงินเพื่อเพิ่ม 3.88% ไตรมาส 2 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1% กว่าๆ ไตรมาส 3 และ 4 เฉลี่ยไม่เกิน 1% ทำให้ทั้งปีน่าจะลดลง โดยขอดูความชัดเจนในเดือน มิ.ย.2566 ก่อน และจะพิจารณาปรับเป้าหมายอีกครั้ง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดลง.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: พุธ 7 มิถุนายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16523

Col.Inch: 7.33

Ad Value: 8,063

หน้า: 7(ล่างขวา)

PRValue (x3): 24,189

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เทศกาลกินกุ้ง



● เทศกาลกินกุ้ง

สมุทรสาคร - นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธาน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการจัดงาน “เทศกาลกินกุ้ง” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้ากุ้ง (แวนนาไม) เนื่องจากสถานการณ์กุ้งราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ โดยงาน “เทศกาลกินกุ้ง” จะมีการตั้งร้านจำหน่ายกุ้งและร้านอาหารที่ปรุงสุก จากทางชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และกลุ่มผู้ค้ากุ้งและปลา มาร่วมสนับสนุนเพื่อความหลากหลาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายนนี้ ที่ตลาดทะเลไทย ถนนพระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร